



GUNKUL เป้ารายได้ 1 หมื่นล.

■ Q2 โตต่อ-กำลังผลิตไฟเพิ่ม ■ เดินหน้าโรงงานกัญชง



สมบูรณ์
เอื้ออัครฉัตรชัย

นิวส์คอนเน็คท์-GUNKUL ไตรมาส 2/64 โตต่อเนื่อง ตามกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เดินหน้าประมูลงานใหม่ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 1 หมื่นล้านบาท จ่อเดินเครื่อง โรงงานสกัดกัญชงไตรมาส 4/64

นายสมบูรณ์ เอื้ออัครฉัตรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า แนวโน้มผลดำเนินงาน ไตรมาส 2/64 [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

Chayo JV เปิดเกม ซื้อหนี้มาบริหาร โกยทรัพย์ Q4/64

นิวส์ คอนเน็คท์ - CHAYO จัดทัพ "ชโย เจวี" แต่งตั้ง "กิตติ ตั้งศรีวงศ์" นั่ง CEO คาดซื้อหนี้มาบริหารได้ ช่วงไตรมาส 3 และสร้างรายได้ ภายในไตรมาส 4 ปีนี้

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงกับนักลงทุน ในการขายหุ้น เพิ่มทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี จำกัด (Chayo JV) ที่บริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้น 55% ของหุ้น ทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/64 ของ Chayo JV มีมติพิเศษ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,745 ล้านบาท จาก 55 ล้านบาท เป็น 1,800 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้น เพิ่มทุนเป็นคราวๆ

ครั้งนี้ Chayo JV ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนบางส่วน จำนวน 865 ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 920 ล้านบาท โดย CHAYO ถือหุ้นใน Chayo JV สัดส่วน 55%

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

NCAP ดันพอร์ตสินเชื่อ 5 พันล้าน เร่งเพิ่มสาขา-จ่อแตกไลน์ธุรกิจ

นิวส์ คอนเน็คท์ - NCAP มั่นใจรายได้ปี 64 พุ่ง 15% จากปีก่อนมีรายได้ 1.1 พันล้านบาท รุกกระจายสาขา ทั่วประเทศ ดันพอร์ตสินเชื่อสิ้นปีแตะ 5.5 พันล้านบาท นายสมชัย ลิ้มปัทมสันธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เน็คซ์แคปปิตอลจำกัด (มหาชน) หรือ NCAP

เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 จะเติบโตได้ 15% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,148.45 ล้านบาท ตามพอร์ตสินเชื่อที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีสินเชื่อคงค้างรวมอยู่ที่ 3,979 ล้านบาท ซึ่งสิ้นปีคาดจะขยายตัวแตะ 5,000 ล้านบาท [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



BAM มอบเงิน - นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิด และเครื่องให้ความอบอุ่นทารก ให้กับมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทแพทย์หญิงทิพย์ศรีไพศาล ประธานมูลนิธิกุมาร รับมอบ





GUNKUL

คาดจะเติบโตต่อเนื่อง ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น จากกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเริ่ม COD เข้ามาเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน รวมถึงจะทยอยรับรู้รายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC)

ขณะเดียวกัน บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีมูลค่างานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 9.63 พันล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้อาจ 2.8-3 พันล้านบาท รวมถึงช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทเตรียม

เข้าประมูลงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นงาน EPC มูลค่างานกว่า 2 หมื่นล้านบาท คาดหวังได้รับงานไม่ต่ำกว่า 15%

สำหรับการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าในปี 64 บริษัทเตรียมเข้าไปลงทุนโซลาร์ฟาร์ม และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยในต่างประเทศจะเน้นไปที่เวียดนาม ซึ่งได้มีการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมราว 400-500 เมกะวัตต์ และในประเทศไทย ศึกษาโครงการโซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ราว 100 เมกะวัตต์ ซึ่งปีนี้ก็จะลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามาอีกไม่ต่ำกว่า 100-150 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมที่เริ่ม COD แล้ว 629 เมกะวัตต์ และตั้งเป้ามีโรงไฟฟ้าที่ COD ทั้งหมดในปี 66 ที่ 1,000 เมกะวัตต์

ส่วนความคืบหน้าการลงทุนในธุรกิจกัญชง คาดว่าโรงงานสกัดกัญชงจะเริ่มเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ได้ไตรมาส 4/64 จากเดิมกำหนดภายในเดือน ก.พ.65 โดยกำลังผลิตช่วงแรกคาดว่าจะอยู่ที่ 100 กิโลกรัม/วัน และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 1,100 กิโลกรัม/วัน ภายในไตรมาส 3/65. ●



สัมภาษณ์
ลิขิพย์พัฒน์สิน

NCAP

ทั้งนี้บริษัทได้ทำการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องให้ทั่วทั้งประเทศ จากปัจจุบันขาดอีกเพียง 13 จังหวัดเท่านั้น โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งเป็น

3 ส่วนได้แก่ 1.กลุ่มลูกค้ารายย่อย มีอัตราการเติบโตคงที่ 2.ลูกค้าที่ไม่ใช่รายย่อย ส่วนใหญ่เป็นร้านเช่ามอเตอร์ไซด์ มีอัตราการเติบโตระดับสูง และ 3.ลูกค้าที่ทำสัญญาพิเศษ มีอัตราการเติบโตสูงเช่นกัน

ทั้งนี้พอร์ตลูกค้าของบริษัท ส่วนใหญ่ 99% เป็นสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ขณะที่ไตรมาส 2/64 บริษัทพยายามลดผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมองว่าจะลดหนี้จะมีระยะเวลานาน และรุนแรงกว่ารอบก่อน ซึ่งบริษัทจะควบคุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไม่ให้สูงขึ้นจากระดับเดิม

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาแผนการแตกไลน์ธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่ยังไม่มีความชัดเจนขณะเดียวกันได้มีการเจรจากับพันธมิตรเพื่อจะออกโปรดักส์ใหม่ ซึ่งทั้ง 2 โปรดักต์หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป ●

CHAYO

และนักลงทุนอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 45% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

โดยพันธมิตร 8 ราย ได้แก่ บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำกัด (บริษัทลูก COM7) ถือหุ้น 10%, บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด (บริษัทลูก JWD) ถือหุ้น 5%, บริษัท พรีเมียมโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 5%, บริษัท สมาร์ทพร็อพ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้น 5%, นายวีรวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสินถือหุ้น 5%, นางสาวรัชนิพร พุฒยาภรณ์ถือหุ้น 5%, นางสาวสุพิน ฉายศิริไพบูลย์ ถือหุ้น 5%, และนายจิตชัย นิมิตรปัญญา ถือหุ้น 5%

ทั้งนี้ ภายใน 15 เดือน นับจากวันที่



31 พ.ค. 64 บริษัทจะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม โดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 880 ล้านบาท (โดยเงินทุน 80-90% บริษัทมีแผนที่จะออกตราสารหนี้ และ/หรือกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน) ตามความเหมาะสมและความต้องการใช้เงินต่อไป

ล่าสุด ได้จัดตั้งทีมบริหาร Chayo JV และแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คาดว่าจะสามารถซื้อหุ้นเข้ามาบริหารได้ในช่วงไตรมาส 3 และสร้างรายได้เข้ามาในไตรมาส 4 ปีนี้ ●



CHEWA ต้นแบ็กล็อก 2.17 พันล้านบาท

นิวส์ คอนเน็คท์ - CHEWA เผย Backlog ล่าสุด อยู่ที่ 2.17 พันล้านบาท รั้งปีนี้ 1.3 พันล้านบาท พร้อมหาที่ดินผุดโครงการใหม่ต่อเนื่อง

นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่าปัจจุบันบริษัทมียอดรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) อยู่ที่ 2,173 ล้านบาท จะทยอยรับรู้อีกปีนี้จะประมาณ 1,313 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 860 ล้านบาท จะรับรู้ในปีถัดไป

ขณะเดียวกัน ยังมีสต็อกเหลือขาย มูลค่ารวม 8,500 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 7 โครงการ ที่เป็นการทยอยสร้างและขายตามความต้องการ ในขณะนั้น และแนวสูงจำนวน 5 โครงการ

สำหรับครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการจัดหาที่ที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดยอดขายในระดับสูงสุด ทั้งประเภทแนวราบและคอนโด



ภูเบศร์ สำราญเริงจิต

ด้านภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการตัดสินใจของลูกค้าช้าลง รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น โดยบริษัทได้เร่งผลักดันการขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

อีกทั้งเปิดโอกาสในการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี้มีการเจรจาอยู่หลายราย

ด้านยอดขายช่วง 5 เดือนแรกของปี 64 ยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จากการทยอยรับรู้อยู่ได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากช่วงไตรมาส 1/64 ดังนั้นมั่นใจว่าภาพรวมทั้งปีคงเป็นไปตามแผน

ภาพข่าว



มูลนิธิธนาชาติเพื่อสังคมไทย มอบเงิน 100,000 บาท

นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศิลป์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิธนาชาติเพื่อสังคมไทย มอบเงิน 100,000 บาท แก่ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ธนาคารกรุงเทพ ชวนชาวไทยผูกบัญชีผ่าน ShopeePay

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ShopeePay มอบโปรโมชันเด็ด เพียงลูกค้าผูกบัญชีธนาคารกรุงเทพ กับ ShopeePay พร้อมเติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay รับทันที Shopee Coins Cash Back เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ทั้งภายในแอปพลิเคชัน ShopeePay และ Shopee รวมถึงร้านค้าที่ร่วมรายการมากมายที่สามารถชำระเงินผ่าน ShopeePay

